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มตชิน สยามรัฐ 

ภยัแลง้  

  -เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  และรมว.กลาโหม กล่าวภายหลังการประชุมครม. ถึง

สถานการณ์น า้ในอ่างเกบ็น า้ห้วยเสนง จ.สุรินทร์ ที่แห้งขอดว่า ขณะนี้ มีน า้ไหลเพ่ิมเข้ามาต่อเนื่อง เพียงพอให้การ

ประปาน าไปผลิตน า้ประปาวันละ 3 หมื่นลบ.ม. ส่วนบางแห่งที่ยังผลิตน า้ประปาไม่ได้ 2 สัปดาห์นี้ ให้ใช้น า้จาก

รถบรรทุก นายอนุทนิ ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. ลงไปเย่ียมและถ่ายรปูน ามาให้ดู วิธแีก้ปัญหาเรว็ที่สดุ

คอื ใช้รถน า้ขนส่ง ได้รับรายงานว่าเพียงพอในการให้บริการประชาชน และได้รับรายงานจากรองนายกฯว่า นทพ. ไปขุด

เจาะบ่อน า้บาดาลร่วมกบักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ิมไปได้ 8 บ่อ เพ่ือแก้ปัญหาน า้อุปโภคบริโภค นายอนุทิน 

กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์จะลงพ้ืนที่ จ.สุรินทร์ ในวันที่ 19 สิงหาคมนี้  เพ่ือตรวจภัยแล้ง รวมถึงเรื่องอื่นๆ ด้วย 

โดยเฉพาะอ่างเกบ็น า้ห้วยเสนง ถอืเป็นแหล่งน า้ส าคญัที่หล่อเล้ียงจ.สริุนทร์และ จ.บุรีรัมย์ ที่ขณะนี้  อยู่ในขั้นวิกฤตแห้ง

ขอดมาก การช่วยเหลือรพ. สรุินทร์ ขณะนี้ ปัญหาคล่ีคลายลงแล้ว ได้รับความร่วมมอืจากทุกภาคส่วน มกีารแก้ไขปัญหา

เฉพาะหน้า และปัญหาในระยะยาว เบื้องต้นได้ให้เจ้าหน้าที่อบต. ช่วยน ารถน า้มาเติมจนถังเกบ็น า้ของ รพ.มีเพียงพอ

แจกจ่ายให้กบัประชาชน 

    ด้าน นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอกับ นพ.สสจ. และผอ.รพ. ในพ้ืนที่ 44 

จังหวัด ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงขาดแคลนน า้จากภาวะฝนทิ้งช่วง ให้สมัภาษณว่์า ข้อมูลล่าสดุมีพ้ืนที่เสี่ยงสงู 8 จังหวัด ได้แก่ 

เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ สุพรรณบุรี ศรีสะเกษ นครราชสีมา ชัยภมูิ สุรินทร์ และก าแพงเพชร ขณะนี้ แต่ละจังหวัดได้

จัดท าแผนบริหารจัดการน า้ของสถานพยาบาล ส ารวจปริมาณการใช้น า้ปกติ และปริมาณการใช้น า้ตามแผนฯ และได้

ประสานกบัหน่วยงานในจังหวัด เพ่ือจัดหาแหล่งน า้ส ารองให้พอเพียงส าหรับจัดบริการ โดยเฉพาะ ห้องผ่าตัด หน่วย

ฟอกไต ห้อง ไอซียู เป็นต้น และส่วนกลางพร้อมช่วยเหลือสนับสนุน สามารถแจ้งกองสาธารณสุขฉุ กเฉินตลอด 24 

ชั่วโมง ล่าสดุ รพ.สรุินทร์ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบญัชาการทหารพัฒนา เจาะบ่อบาดาล ซึ่งแล้วเสรจ็ 8 บ่อ และ

หน่วยงานในพ้ืนที่ช่วยขนน ้า จัดหาแหล่งน ้าเพ่ิม ท าให้มีน ้าใช้เพ่ิม 800,000 ลิตรต่อวัน และรพ.สุรินทร์ ยังคง

มาตรการประหยัดน า้จนกว่าสถานการณน์ า้ประปาในตวัเมอืงจะเข้าสู่ภาวะปกติ ขณะนี้  ยังไม่มโีรงพยาบาลใดขาดแคลน

น า้ขั้นวิกฤตจนกระทบต่อผู้ป่วย แต่ขอให้จังหวัดพ้ืนที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์เตรียมแผนจัดการน า้ในแต่ละพ้ืนที่ ให้

ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกนัโรค รวมทั้งขอความร่วมมอืเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการในการประหยัดน า้  

 

INN 

แนวหน้า 

 กญัชาทางการแพทย ์

  -เสนอข่าว นายอนุทิน รองนายกฯ และ รมว.สธ. นพ.มารุต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ประชุมร่วมกับนาย

ประพัฒน์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ในประเดน็เกี่ยวกบัการผลิตและใช้กญัชาทาง

การแพทย์ โดย นายอนุทนิ กล่าวว่า ต้องน ากญัชามาใช้ทางการแพทย์เป็นล าดับแรก หากประสบความส าเรจ็ จะเข้าสู่

การน ากญัชามาผลิตเป็นสนิค้าต่างๆ ส่วนที่มีการอ้างกฎบัติ WHO ว่า กญัชาเป็นยาเสพติด ผิดกฎหมาย จึงขอย า้ว่า 

หากน ามาใช้ทางการแพทย์ สามารถท าได้ ในส่วนของภาคเกษตรกร เกษตรกรไทยมีความสามารถ และภาครัฐต้องการ

วัตถุดบิที่มคุีณภาพสงูจากเกษตรกรไทย แทนที่การน าของกลางมาใช้ 

กรงุเทพธรุกจิ 

ส านักข่าวไทย 

ThaiPBS  แนวหน้า 

ไทยรัฐ มตชิน 

ผจก.รายวัน 360 องศา 

ผจก.ออนไลน ์

เวบ็ไทยรัฐ 

   -เสนอข่าว นพ.สขุุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ให้สมัภาษณ์ภายหลังการประชุม คกก.ควบคุมยาเสพติดให้โทษ ว่า 

คกก.ควบคุมยาเสพติดฯ เหน็ชอบต ารับยาหมอพ้ืนบ้านที่มีกญัชาปรุงผสม 2 ต ารับ คือ ต ารับยาจอดกระดูก ของนาย

นาด ศรีหาตา หมอพ้ืนบ้าน จ.กาฬสินธุ ์และต ารับน า้มันกัญชา ของนายเดชา ซึ่งหลังจากนี้ จะร่างประกาศกระทรวง

สาธารณสุข เรื่อง ก าหนดต ารับยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ที่ให้เสพเพ่ือรักษาโรคหรือการ

ศึกษาวิจัยได้ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. ... เพ่ือเสนอให้ รมว.สาธารณสขุลงนาม และไปประกาศในราชกจิจานุเบกษาต่อไป จึง

ถือเป็นต ารับที่ผ่านการรับรองถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งหมอพ้ืนบ้านที่จะใช้กต้็องมาย่ืนขอผลิตตามสตูรที่ขอไว้และใช้

เฉพาะผู้ป่วยที่ดูแลส่วนวัตถุดิบกญัชาที่จะน ามาใช้ปรุงกต้็องเป็นไปตามกฎหมาย คือ ต้องร่วมกับภาครัฐในการปลูก

กัญชา เพ่ือให้ได้วัตถุดิบมาปรุงยา นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาอนุญาตการปลูกกัญชาเพ่ิมขึ้นอีก 3 แห่ง คือ 1.รพ.

เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี ขออนุญาตปลูกเพ่ิมกัญชาที่มีซีบีดีสูง 2.รพ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ และ 3.กรมการ

7 มีนาคม 2560 

สรุปข่าว สธ. ประจ าวนัที ่14 สิงหาคม 2562 

ส านกัสารนเิทศ ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

โทร 0 2590 1311-3  โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต ์http://pr.moph.go.th 

 



                                                             สรุปข่าววันที่ 14 สงิหาคม  2562 2 
สื่อ ประเด็นข่าว 

แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ร่วมกบัมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส าหรับการพิจารณาเร่ืองกญัชง กรรมการ

ควบคุมยาเสพตดิเหน็ตรงกนัว่า เพ่ือคลายลอ็กให้กญัชงเป็นพืชเศรษฐกิจและมีมูลค่าเพ่ิม จึงเหน็ชอบในหลักการที่จะ

ให้น ากญัชงที่มสีารทเีอชซีน้อยกว่า 0.2% มาใช้ในอตุสาหกรรมการผลิตอาหารและเคร่ืองส าอางได้เพ่ิมขึ้น  

   ทั้งนี้ จะต้องมกีารแก้กฎหมายและออกประกาศต่างๆ ตามมารองรับ ประกอบด้วย 1.ร่างกฎกระทรวง ว่าด้วยกญัชง 

พ.ศ. ... ซึ่งฉบับเดิมมีเรื่องของภายใน 3 ปีแรกให้ด าเนินการโดยภาครัฐ กจ็ะแก้ไขเป็นด าเนินการร่วมกบัภาครัฐและ

ด าเนินการได้ทันที ซึ่งกฎกระทรวงอาจต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไข กจ็ะเร่งเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมด าเนินการ 2.

ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (ฉบับที่ 2) พ.ศ... รายละเอยีด คือ การ

ยกเว้นกัญชงที่มาใช้ ต้องเป็นกัญชงที่ผลิตในประเทศเป็นหลัก เพ่ือประโยชน์เกิดแก่ประเทศไทย  3.ประกาศ

คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง ก าหนดลักษณะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ... ซึ่งฉบับนี้ หลักการ คือ การ

ก าหนดสารส าคัญคือให้มีทีเอชซีน้อยกว่า 0.2% ตามมาตรฐานในผลิตภัณฑ ์เพราะมีผลต่อจิตประสาท กจ็ะสามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ได้  4.การออกประกาศส านักอาหาร และประกาศส านักเคร่ืองส าอาง เพ่ือออกมารองรับในการน ากญั

ชงมาใช้ในการผลิตหรือผสมอาหารและเคร่ืองส าอางได้อย่างในต่างประเทศ แต่เราจะคุ้มครองคนไทย โดยต้องผลิตโดย

ประเทศไทยและคนไทย ไม่ใช่เอาจากเมืองนอกเข้ามาป๊ัมผลิต ส่วนความคืบหน้าการส่งน า้มันกญัชาขององค์การเภสชั

กรรม (อภ.) ให้แก่ 12 โรงพยาบาลศูนย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย นพ.สขุุม กล่าวว่า  อยู่ที่คณะกรรมการระบบบริการ

สขุภาพที่จะจัดจ่ายก าหนดมาตรฐานเพ่ือส่งไป โดยวันที่ 14 ส.ค.นี้  จะมีการจัดประชุม เวิร์คชอปเรื่องกัญชา เพ่ือดู

ภาพรวมของระบบการดูแลผู้ ป่วย โดยมีการเชิญบุคลากรและบุคคลภายนอก เช่น แพทยสภา ศ.นพ.ธรีะวัฒน์ เหมะ

จุฑา อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย มาร่วมด้วย 

ช่องวนั 

เนชั่นทวี ี

  -เสนอข่าว นายแพทย์กติต ิโล่สวุรรณรักษ์ ผู้อ  านวยการโรงพยาบาลคูเมอืงจังหวัดบุรีรัมย์ 1 ใน 3 โรงพยาบาลแรกใน

ประเทศ ที่ร่วมมอืกบัรัฐวิสาหกจิชุมชน และผ่านการตรวจสอบคุณสมบตัทิั้งพ้ืนที่ควบคุมเพาะปลูกและการผลิตนา จาก 

อย. ในการผู้ขออนุญาตปลูกและผลิตยาจากกญัชาเพ่ือใช้ในการแพทย์ ยืนยันว่า โรงพยาบาลคูเมืองกม็ีศักยภาพในการ

ผลิตยาสมุนไพรอยู่แล้วและได้รับมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) สามารถที่จะผลิตยาที่มีคุณภาพ

ให้กบัประชาชนได้ เพราะโรงพยาบาลคูเมอืง เป็นแห่งเดยีวที่ได้รับมาตรฐาน GMP และเป็นจุดศูนย์กลางของการผลิต

สมุนไพร จึงพร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายภาครัฐ และสานต่อการให้เป็นบุรีรัมย์โมเดลในเร่ืองของกัญชาเพ่ือ

การแพทย์ และต้องให้ความส าคัญควบคุมพ้ืนที่การปลูก ให้ปลอดสาร ปนเป้ือนสารเคมียาฆ่าแมลง โลหะหนัก และ

ป้องกนัความปลอดภัยในการใช้กญัชาผดิวิธ ี  

เฟซบุก๊ 

มรภ.สวนสนุนัทา 

   -โพสตข้์อมูลการเปิดรับสมคัร นศ.ใหม่ หลักสตูรกญัชาเวชศาสตร์ ระดบั ป.ตรี หลักสตูรแรกของประเทศไทย ตั้งแต่

วันที่ 15 ส.ค.62 เป็นต้นไป สอบถามเพ่ิมเตมิได้ที่ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มรภ.สวนสนุันทา โทร. 034-773905 

 สารเคมีอนัตราย 

เดลินวิส ์ 

เวบ็ไซตเ์ดลินวิส ์

กรงุเทพธรุกจิ 

โพสตทู์เดย์ 

ไทยโพสต ์มตชิน 

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ.ให้สัมภาษณ์หลังประชุม ครม. กรณีที่ สปสช. 

เปิดเผยตัวเลขผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายในภาคเกษตรกว่า 4,000 ราย ว่า ยังไม่ได้รับรายงานอย่างเป็น

ทางการ แต่อะไรที่เกดิผลกระทบกบัสขุภาพประชาชนเราไม่เอา จนถึงปัจจุบันได้พูดคุยกบับุคคลในแวดวงสาธารณสขุ 

ยืนยันให้มกีารยกเลิกการน าเข้าสารเคมอีนัตราย เพราะมผีลการพิสจูน์แล้วว่ากระทบกบัสขุภาพจริง ที่ผ่านมาได้พูดคุย

กบัรมช.เกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าจะยกเลิกการน าเข้า ตอนนี้ถึงรอความชัดเจนจากกระทรวง

เกษตรฯ ส่วนกระทรวงสาธารณสุขยืนยันแล้วว่าไม่เอาแน่นอน  วันนี้ พิสูจน์แล้วว่ามีผลกระทบกับประชาชน ต่อให้

กระทบเพียง 0.01% เรากร็ับไม่ได้ จะบอกว่าข้อมูลไม่เพียงพอไม่ได้ เพราะคนมีความทนต่อโรคมากน้อยไม่เท่ากัน 

วันนี้ เราเหน็ข้อเสยีแล้ว คงมเีพียงคนที่ต้องการน าเข้าเท่านั้นที่บอกไม่เหน็  

ผู้จัดการออนไลน ์   -เสนอข่าว จากกรณีที่ นายเจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจ าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย แสดงความคิดเหน็ผ่านเฟซบุก๊  คัดค้านการแบนสารเคมีการเกษตร 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟ

เซต และคลอร์ไพริฟอส โดยอ้างว่าสารเคมทีั้ง 3 ชนิดไม่เป็นอนัตราย และหากมกีารแบน จะต้องหาสารเคมชีนิดอื่นที่มี

ราคาแพงกว่ามาใช้แทน 

   ล่าสดุมูลนิธชิีววิถี(BIOTHAI) ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุก๊  ตอบโต้ว่า ไม่จ าเป็นต้องหาสารทดแทนที่เป็นสารพิษ

อกีชนิดหนึ่งมาแทนเท่านั้น เราพบวิธีการอื่นทดแทนการใช้สารเคมี อีกนับสิบนับร้อยวิธ ีหากเพียงแต่ขจัดอคติที่ถูก

ครอบง าด้วยการผลิตเชิงเดี่ยว ภายใต้การผลักดันของบรรษัทสารพิษ และระบบการศึกษาที่มุ่งการผลิตสินค้าเกษตร

เชิงเดี่ยว เพ่ือป้อนระบบอาหารเชิงเดี่ยวออกไปได้สกัคร่ึงหนึ่ง   หากในพ้ืนที่ปลูกข้าว มีแมลง 100 ชนิด จะมีแมลง

เพียง 2 ชนิดเท่านั้นที่มีศักยภาพพอที่จะส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าว แต่มีแมลงมากถึง 24 ชนิดที่ช่วยชาวนาควบคุม
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ก าจัดแมลงศัตรขู้าว    เรากลับเชื่อว่าต้องใช้สารพิษเพ่ือฆ่าแมลงและวัชพืชทั้งหมด เพ่ือรักษาผลผลิตการเกษตรไม่ให้

ได้รับผลกระทบ แต่ในโลกแห่งความเป็นจริง ทั้งแมลงศัตรพืูชและวัชพืชจะค่อยๆ พัฒนาตนเองให้ต้านทานสารพิษนั้น

อย่างช้าๆ เราจึงต้องใช้สารพิษเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เพ่ือให้รักษาผลผลิตไม่ให้ลดลง   

     ความรู้แบบไหนกนั อคติแบบไหนกนั และแรงจูงใจแบบไหนกนั ที่ท าให้นักชีวววิทยา นักวิทยาศาสตร์ นักการ

เกษตรจ านวนหนึ่งฝงัหัวว่า จ าเป็นต้องใช้พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต เท่านั้น ใครที่เสนอให้แบนสารพิษ 

3 ชนิดนั้น มนัผู้นั้นรับเงินบริษัทที่ขายสารพิษตัวที่จะมาแทนที่สารที่จะถูกแบน  คุณเอาความมั่นใจแบบไหนมาบอกว่า 

ไกลโฟเซตปลอดภัยกว่าเกลือแกง คุณมคีวามรับผดิชอบต่อวิชาชีพของคุณขนาดไหนถึงกล้าบอกว่า พาราควอตไม่เป็น

อนัตรายถ้าสมัผสัผวิหนัง เพียงแต่รีบเอาน า้ล้างเสยีเท่านั้น  

 สาธารณสุขชมุชน 

แนวหน้า คอลัมน ์

บุคคลแนวหน้า 

   -เสนอบทความว่า การประชุมสภาการสาธารณสขุชุมชนฝากการบ้านถึงนายกรัฐมนตรี กบั รมว.สาธารณสขุ 4 เรื่อง 

ได้แก่ 1.ก าหนดมาตรฐานต าแหน่งใหม่ของนักวิชาการสาธารณสขุที่เป็นต าแหน่งวิชาชีพไม่ใช่ต าแหน่งทางวิชาการ 2.

ก าหนดอัตราค่าตอบแทนวิชาชีพเหมือนกับทุกวิชาชีพ 3.ก าหนดกรอบอัตรา ก าลังและโครงสร้างรองรับผู้ประกอบ

วิชาชีพสาธารณสขุ ชุมชน และ 4.แก้ไขปรับปรงุกฎหมายใหม่ อาท ิพ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ.2541 พ.ร.บ.ประกอบ

โรคศิลปะ พ.ศ.2542 เป็นต้น ทั้งนี้  เพ่ือรองรับบุคลากรด้านสาธารณสขุชุมชนที่จบออกมาจ านวนมากและมใีบประกอบ

วิชาชีพที่สภาการสาธารณสขุ จัดสอบอบรมรุ่นแรกออกมาแล้ว ฝากพิจารณาด้วย 

 

เวบ็ one31.net 

ส านักข่าวไทย 

เวบ็ deepsnews 

เวบ็ workpointnews 

เวบ็ kapook 

เวบ็มตชิน 

 

ตั้งคณะกรรมการสอบ 

   -เสนอข่าว กรณโีลกออนไลน์แชร์คลิปจากกล้องวงจรปิดบนัทกึภาพเหตกุารณท์ี่หาดป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภเูกต็ ว่ามีชาย

คนหนึ่งอ้างตวัเป็น ผอ.หน่วยงานแห่งหนึ่งในเมืองป่าตอง ขี่ จยย.ย้อนศรเพ่ือจอดรถหน้าโรงแรม รปภ.แจงว่าจอดได้

บนถนนห้ามย้อนศร ชายดังกล่าวจึงถามหา ผจก.โรงแรมและสั่งให้มาพบที่หน้าโรงแรม โดยชาวเนต็ต่างเข้ามาแสดง

ความเป็นเป็นจ านวนมากว่าเป็นพฤตกิรรมไม่เหมาะสมและไม่เคารพกฎ โดยเฉพาะถ้าเป็น ขรก.จริง กไ็ม่ควรอย่างยิ่ง 

ทั้งนี้มกีารตดิ #ผู้อ านวยการกองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมอืงป่าตอง 

   ล่าสดุ นายศิวรัชพณ บุญแก้ว ผอ.กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองป่าตอง ซึ่ง ยอมรับว่าบุคคลในคลิป

คือตนเองจริง โดยเล่าว่า วันเกิดเหตุเนื่องจากผู้ประกอบการและประชาชนที่อยู่ในซอยดังกล่าว ได้ร้องเรียนไปยัง

สมาชิกสภาเทศบาลป่าตองจึงได้เข้าไปในพ้ืนที่ ซึ่งตนเข้าไปช่วงค ่าของวันที่ 8 สงิหาคมที่ผ่านมาโดยขบัจักรยานยนตเ์ข้า

ไป ซึ่งก่อนหน้านี้ถนนซอยดงักล่าวขบัสวนทางได้ ตนจึงขับรถเข้าไปโดยไม่รู้ ว่าเอกชนมีการปิดถนนเป็นวันเวย์ให้รถวิ่ง

ทางเดยีว ทาง รปภ.ไม่ให้เข้าจึงเกดิปากเสยีงกันขึ้น ซึ่งตนพยายามสอบถามว่า หน่วยงานไหนเป็นผู้ออกข้อห้ามไม่รถรถ

วิ่งสวนทาง ทั้งที่ ก่อนหน้านี้ วิ่ งสวนทางได้และในที่สาธารณะก่อนที่จะมีการปิดถนนให้รถวิ่งทางเดียว ต้องมี

คณะกรรมการจราจรเป็นคนประกาศ แต่ไม่เหน็ประกาศตนจึงไม่รู้  และชาวบ้านหลายคนกไ็ม่รู้ ว่ามกีารปิดถนนให้วิ่งทาง

เดยีว จึงมกีารเกดิเหตกุารณด์งักล่าวขึ้นตามคลิป  

   ด้าน นางสาวเฉลิมลักษณ์ เกบ็ทรัพย์ นายกเทศบาลเมืองป่าตอง กล่าวว่า ขณะนี้ ทางเทศบาลเมืองป่าตองได้ตั้ง

กรรมการสอบสวน ว่าสิ่งที่เกดิขึ้นผิดนั้นผิดวินัยหรือไม่อย่างไร โดยมอบหมายให้ทางปลัดของเทศบาลเมืองป่าตองท า

หนังสอืเรียกตัว นายศิวรัชพณ บุญแก้ว ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองป่าตอง เพ่ือเรียกตัวเข้าไป

สอบ คาดว่าไม่เกนิ 1 สปัดาห์ ถงึจะรู้ผล 

 

แนวหน้า มตชิน 

โพสตทู์เดย์ 

 

แต่งตั้งขา้ราชการ 

    - เสนอข่าว นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม.ว่า ที่ประชุม 

ครม.เหน็ชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมอืงหลายต าแหน่ง ประกอบด้วย นายธนิตพล ไชยนันทน์ เป็นที่ปรึกษา รมช.สธ. 

นายเรวัต อารีรอบ เป็นผู้ ช่วยเลขานุการ รมว.สธ.ประจ านายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. นายส าเริง แหยงกระโทก เป็น

กรรมการผู้ช่วย รมว.สธ. 

 

ไทยโพสต ์

คนตน้แบบ 

    - เสนอข่าว พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสวุรรณ" ส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคภมูิใจไทย ที่เพ่ิงเสยีมารดาตนไม่มี

แล้วทั้งพ่อและแม่ แต่มท่ีานหัวหน้าพรรคปฏบิตักิารภมูใิจไทย "อนุทนิ ชาญวีรกูล" ถือว่าเป็นคนต้นแบบ ท างานไม่เว้น

วันหยุดเสาร์-อาทติย์ และยังให้ความส าคญักบั "ครอบครัว" อย่างวันแม่นี้   "หัวหน้าอนุทนิ" แต่งชุดขาวเพ่ือไปร่วมพิธี

จุดเทยีนถวายพระพรฯ ในช่วงเยน็ ยังไม่ลืมที่จะต้องมากราบทั้งพ่อและแม่ "ชวรัตน์-ทศันีย์ ชาญวีรกูล" ก่อนไปร่วมพิธ ี

บอกได้ค าเดยีว อนุทนิคอืลูกกตญัญู และยังเป็นนักการเมอืงตวัอย่างที่ดจีริงๆ 
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เพจ Drama-addict 

แนวทางดูแลผูป่้วยโรคหายาก 

   -โพสต์ข้อความจดหมายของคุณ @Menee Khong-Udnun ถึง รมว.สธ. ว่าเป็นครอบครัวของผู้ ป่วยโรค ALS 

(Amyotrophic Lateral Scierosis) หรือโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ซึ่งเป็นโรคจากความผดิปกตขิองเซลล์ประสาทในการส่ง

สญัญาณประสาทไปที่กล้ามเนื้ อ ผู้ป่วยจะค่อยๆ อ่อนแรงลงอย่างช้าๆ จนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และเสยีชีวิต

เพราะกล้ามเนื้อที่คุมการหายใจอ่อนแรงจนไม่สามารถหายใจเองได้ ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุชัดเจน และไม่มีวิธกีาร

รักษาที่หายขาด ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีการวิจัยวิธีรักษาโรคนี้ แบบใหม่ๆ ที่ยังอยู่ในขั้นทดลอง และมีข้อมูล

เผยแพร่ออกมา ท าให้ผู้ ป่วยเกิดความหวัง และไปร้องขอโดนัลด์ ทรัมพ์ ให้ออก กม. Right-to-try คือ อนุญาตให้

คนไข้โรคหายาก ลองใช้วิธกีารรักษาที่ก  าลังอยูในขั้นการทดลอง โดยไม่ต้องรอเหน็ผลลัพธก่์อน  

    ทั้งนี้  คุณ @Menee Khong-Udnun ต้องการทราบว่ามคีวามเป็นไปได้หรือไม่ที่จะท าแบบอเมริกา คือ ติดต่อบริษัทที่

วิจัยรักษาโรคหายากด้วยวิธกีารใหม่ เพ่ือให้คนไทยที่ป่วยเป็นโรคนี้  ได้เข้าถงึการทดลองตามสทิธ ิrigh-to-try 

 การเพิม่ค่าตอบแทน อสม. 

ข่าวสด เดลินวิส ์ 

โพสตทู์เดย์  

เวบ็โพสตทู์เดย์ 

 

   -เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรมว.สธ. กล่าวที่ท าเนียบรัฐบาลกรณีชมรมหมออนามัยกล่าวถึง

เรื่องการเพ่ิมค่าตอบแทนให้ อสม. จาก 1,000 บาทต่อเดอืนเป็น 2,500 บาท ว่าเรื่องนี้ ไม่ได้ท ารวดเดียวเพราะมีมาก

ถงึ 1,040,000 คน แต่ที่ท าคอืการทดลองและเวิร์กชอ็ปเพ่ิมศักยภาพ อสม. เพ่ือมาช่วยดูแลประชาชน หากอสม.ท าได้

โดยเหน็ผลว่าประชาชนลดการเจบ็ป่วย ลดการติดเตียงและลดปัญหาโรงพยาบาลแออดัได้จึงจะนับว่ามีประสทิธภิาพ

และสามารถไปคุยเร่ืองการเพ่ิมค่าตอบแทนได้ที่ไม่เพ่ิมให้ อสม.ทั้งหมดอาจมีปัญหา การเพ่ิมเงิน อสม.ไม่ใช่เงินเดือน

แต่เป็นผลตอบแทนกรณีที่ท  างานได้อย่างมีประสทิธิภาพและไม่ได้จะของบเพ่ิม แต่น างบเดิมที่เหลือจากการลดการ

เจบ็ป่วย ลดการไปโรงพยาบาลมาจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้ หากอสม.ต้องการค่าตอบแทนเพ่ิมกต้็องท างานให้ดีเป็นที่

ประจักษ์ 

 ภาษีเกลือ 

คมชัดลึก 

เวบ็ไซตค์มชัดลึก 

-เสนอข่าว ในการประชุมขึ้นภาษีเกลือ โดยมี นายณัฐกร อุเทนสุต ผอ.ส านักแผนภาษีกรมสรรพสามิต เป็นประธาน 

และ ผศ.นพ.สรุศักดิ์ กนัตชูเวสศิริ ประธานเครือข่าย ลดบริโภคเคม็ อาจารย์สาขาวิชาโรคไต คณะแพทยศาสตร์ รพ.

รามาธบิด ีและ พญ.ศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผอ.กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ร่วมให้ข้อมูล พญ.ศศิธร กล่าวว่า จากการ

เกบ็ข้อมูลพบว่าผู้บริโภคในประเทศไทยบริโภคเกลือสงู 10.8 กรัมต่อวัน และบริโภคโซเดยีม 4,351.7 มลิลิกรัมต่อวัน 

ซึ่งอตัราการบริโภคโซเดียมเกนิกว่ามาตรฐานถึง 2 เท่า จึงเกดิผู้ ป่วยในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเพ่ิมมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะ

โรคไตและโรคหัวใจ ดงันั้นเป้าหมายหนึ่งของการด าเนินงานในระดบัโลกเพ่ือลดปัญหาโรคไม่ตดิต่อในประเทศไทย คือ 

ลดการบริโภคโซเดยีมให้ได้ 30 เปอร์เซน็ต ์ในปี 2568 โดยได้มกีารจัดท ายุทธศาสตร์ลดการบริโภคเกลือและโซเดียม

ในประเทศไทยปี 2559-2568 มาแล้ว แต่ปัจจุบนัตวัเลขการลดบริโภคโซเดยีมกย็ังไม่คบืหน้า 

   ด้าน ผศ.นพ.สรุศักดิ์ ระบุว่า มาตรการที่ได้ผลดทีี่สดุคอืมาตรการสร้างความร่วมมอืกบัภาคอตุสาหกรรมเพ่ือปรับสตูร

ผลิตภัณฑอ์าหารให้มปีริมาณเกลือและโซเดียมลดลง สามารถลดอตัราการตายได้สงูสดุ 32,000 คน และช่วยให้คนมี

ภาวะสขุภาพที่ดีต่อปีเพ่ิมขึ้น 145,068 คน ส่วนมาตรการรองลงมาคือ มาตรการติดฉลากโภชนาการหน้าบรรจุภัณฑ ์

ในมุมมองของตวัแทนภาคเอกชน ระบุว่า แม้จะลดความเคม็ถงึ 30 เปอร์เซน็ต์ในบะหมี่ส  าเรจ็รูป กช่็วยลดการบริโภค

เกลือลงได้แค่ 1-1.5 เปอร์เซน็ตเ์ท่านั้น การลดเกลือท าได้เตม็ที่ คอื 5-10 เปอร์เซน็ต ์แต่การที่จะลดได้มากขนาดนั้น

กต้็องใช้สารทดแทนเกลือ ซึ่งมีหลายตัวและราคาค่อนข้างแพง จะขายราคาเท่าเดิมคงไม่ได้ จึงอยากให้ยกเลิกการใช้

มาตรการขึ้นภาษีไปเลย ตลอดระยะเวลาการประชุมมตีวัแทนจากภาคอุตสาหกรรมหลายคนตั้งประเดน็สอบถามและมี

ข้อซักถาม พร้อมกับไม่เห็นด้วยกับนโยบายการขึ้นภาษี ท าให้การประชุมครั้งนี้ ไม่สามารถก้าวผ่านไปถึงการร่วมกัน

ก าหนดก าแพงภาษีเพ่ือจัดเกบ็ได้ ทั้งนี้  มติที่ประชุมได้ให้แต่ละฝ่ายส่งรายชื่อเพ่ือตั้งคณะกรรมการการท างานร่วมกัน 

และก าหนดกรอบการท างานของคณะกรรมการดงักล่าวไว้ 3 เดอืน 

 บุหร่ีไฟฟ้า 

แนวหน้า  -เสนอข่าว นายมาริษ กรัณยวัฒน์ ตวัแทน"กลุ่มลาขาดควันยาสบู (ECST)" และเฟซบุค๊เพจ "บุหร่ีไฟฟ้าคืออะไร" ได้

เรียกร้องต่อกระทรวงพาณิชย์เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนแสดงความคิดเหน็เพ่ือให้บุหร่ีไฟฟ้าเป็นสนิค้าควบคุมและ

เป็นทางเลือกที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพน้อยกว่า โดยระบุว่า บุหร่ีไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศ

พัฒนาแล้ว เช่น อังกฤษ อเมริกา และอีก 20 กว่าประเทศในสหภาพยุโรป ที่รัฐบาลแต่ละประเทศสนับสนุนเป็น

ทางเลือกในการลดอนัตรายจากควันบุหร่ี ท าให้อตัราการสบูบุหร่ีลดลงเป็นประวัติการณ์  แต่ประเทศไทยยังไม่ยอมรับ
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บุหร่ีไฟฟ้า มจี านวนผู้สบูบุหร่ีลดลงเพียงเลก็น้อย และคนตายจากการสบูบุหร่ีเพ่ิมขึ้น 

 เตือนภยัหลอกขายยาจีน 

ทวีีช่อง 7 

 

    -เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธกิารอย. กล่าวว่า จากกรณเีฟซบุก๊เพจหมอแลบ็แพนด้าโพสต์คลิป

เตอืนภัย จากพฤตกิรรมของชายอายุ 50-60 ปี อ้างตัวเป็นหมอจีน จับจุดบอกโรคแล้วฉีดสเปรย์ยาพ่นแก้ปวด มีการ

เขยีนใบสั่งยาจีนให้ไปซื้อต้มเอง โดยอ้างว่ายาที่เขยีนสั่งให้ไม่มขีายในเมอืงไทยและหลอกขายยาราคาเกอืบหมื่นบาท ขอ

เตอืนประชาชนอย่าไปหลงเชื่อ ให้ขอดูใบอนุญาตประกอบวิชาชีพถ้ามีกต้็องขออนุญาตเข้ามาในเมืองไทยอย่างถูกต้อง

กฏหมายไม่อวดอ้างการรักษาแบบนี้  ส่วนวิธกีารโฆษณาขายยาดงักล่าว อย.ไม่อนุญาต ส าหรับกรณีผู้ ป่วยต้องการรักษา

การแพทย์แผนจีนสามารถไปรับการรักษาได้ที่คลินิกและโรงพยาบาลที่เปิดให้บริการการแพทย์แผนจีนอย่างถูกต้อง 

 ด้านภกญ.อญัชลี จูฑะพุทธ ิสถาบนัการแพทย์ไทย-จีน กรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า การสั่งยาจีนให้ไปต้มเองโดย

อ้างว่าเป็นสมุนไพรถ้าไม่ได้ออกจากคลินิกหรือโรงพยาบาล แบบนี้มีความเสี่ยงเพราะไม่รู้ ว่ามีสารอนัตรายอะไรปนอยู่

บ้าง วัตถุดบิที่อ้างเป็นสมุนไพรจริงหรือเปล่า ถ้าไปเสี่ยงกนิยาสมุนไพรแบบผดิๆ อาจส่งผลอนัตรายถงึชีวิต 

 โรคผืน่แพต่้อมน ้ามนั 

สยามรัฐ   -เสนอข่าว นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธบิดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ประเทศไทยมีสภาพภมูิอากาศที่ร้อนชื้นซึ่งเป็น

สาเหตทุี่ท  าให้เกดิโรคผิวหนัง เช่น โรคผื่นแพ้ต่อมไขมัน หรือ "เซบ็เดิร์ม" เป็นโรคผิวหนังที่พบได้บ่อย ควรได้รับการ

ตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้องภายใต้การดูแลของแพทย์เฉพาะทางด้านผวิหนัง สิ่งที่ส  าคญัที่สดุคอื การดูแลตวัเอง

เพ่ือลดการเห่อ หรือก าเริบของโรค หลีกเล่ียงสิ่งกระตุ้นที่ท  าให้เกิดโรค เช่น  เครียด ดื่มเหล้า สูบบุหร่ี แสงแดด 

พักผ่อนไม่เพียงพอ และควรล้างหน้าด้วยสบู่ที่ไม่ระคายเคอืงต่อผวิ หมั่นทาครีมบ ารุง ดูแลผิวให้ชุ่มชื้นใช้เคร่ืองส าอาง

ชนิดที่เหมาะกบัผวิแพ้ง่าย 

   ด้าน พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดษิฐ ผอ.สถาบนัโรคผวิหนัง กรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคผื่นแพ้ต่อมน า้มัน หรือเซบ็เดิร์ม มัก

เกดิบริเวณผวิหนังที่มต่ีอมไขมนัจ านวนมากโดยจะเป็นขยุสเีหลือง มนัวาว มผีื่นแดง ส่วนใหญ่พบในผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้น

ไป เดก็ทารกช่วง 3 เดอืนแรกหลังคลอด ซึ่งอาจเกดิจากฮอร์โมนที่แม่ถ่ายทอดไปยัง ในเดก็ทารกส่วนมากจะหายได้เอง

แต่ในรายที่เป็นรุนแรงหรืออกัเสบเร้ือรังแพทย์จะให้ใช้ยาสเตียรอยด์ร่วมกับทาครีมบ ารุงผิว ส าหรับผู้ใหญ่ผื่นจะเป็น

เร้ือรัง เป็นๆ หายๆ การรักษาจะเน้นที่การควบคุมโรคมากกว่าจะรักษาให้หายขาด 

 

ข่าวสด 

ประโยชนข์องนมแม่ 

   -เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า น า้นมแม่เป็นยาที่คุ้มกนัสารพัดโรคมีผลต่อ

พัฒนาการของสมอง ลดการติดเชื้ อในเดก็ป่วย ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุจจาระร่วง ลดโอกาสการติดเชื้ อในระบบ

ทางเดินหายใจส่วนล่าง และลดความรุนแรงของอาการป่วยด้วยโรคหลอดลมฝอยอกัเสบที่เกดิจากไวรัส RSV จึงควร

เลี้ ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน และหลัง 6 เดือนให้กินนมแม่ควบคู่กับอาหารตามวัยจนอายุครบ 2 

ขวบ    

     ด้าน นพ.อดิศัย ภัตตาตั้ง ผอ.สถาบันสุขภาพเดก็แห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า ขอแนะน าบันได 10 ขั้นส าหรับการ

เลี้ ยงลูกด้วยนมแม่ในเดก็ป่วย บันไดขั้นที่ 1 การให้ข้อมูลนมแม่ในเดก็ป่วยตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ ว่านมแม่มีประโยชน์

อย่างไรในแง่ของการเสริมสร้างภมูคุ้ิมกนัโรคให้กบัทารกแรกเกดิน า้หนักน้อยและทารกป่วย บันไดขั้นที่ 2 การกระตุ้น

การหลั่งน า้นมให้มาเรว็และต่อเนื่อง แม่ต้องบบีน า้นม ทุก 2-3 ช.ม. จ านวน 8 ครั้งต่อวัน เพ่ือกระตุ้นการสร้างน า้นม

อย่างเตม็ที่ บนัไดขั้นที่ 3 การเกบ็รักษาน า้นม บนัไดขั้นที่ 4 การเคลือบช่องปากด้วยน า้นมแม่น านมแม่เคลือบช่องปาก

ลูกทุกๆ 3 ช.ม. บันไดขั้นที่ 5 ให้แม่โอบกอดลูกเนื้ อแนบเนื้ อเสริมสร้างความรักความผูกพันของแม่ลูก บันไดขั้นที่ 6 

การดูดเต้าเปล่าเป็นการเตรียมพร้อมการดูดนมจากเต้า เร่ิมฝึกให้ลูกดูดนมจากเต้า บันไดขั้นที่ 7การเปล่ียนผ่านสู่การ

ดูดนมจากเต้าควรให้ทารกได้เรียนรู้การดูดนมแม่ บันไดขั้นที่ 8 การวัดปริมาณน า้นมที่ทารกได้รับ จะช่วยยืนยันว่า

ทารกได้รับน า้นมพอหรือไม่ บันไดขั้นที่ 9 การเตรียมความพร้อม และสร้างความมั่นใจก่อนกลับบ้าน ได้เรียนรู้กับ

เหตกุารณจ์ริงที่จะเกดิขึ้น ช่วยสร้างความมั่นใจให้แม่ที่จะกลับไปเล้ียงลูกที่บ้าน และบนัไดขั้นที่ 10 มรีะบบตดิตามดูแล

แม่หลังจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล ติดตามภายหลังน าลูกกลับบ้าน เพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือให้สามารถเลี้ ยงลูกด้วย

นมแม่ได้อย่างต่อเนื่อง 

 

ไอเอน็เอน็ 

โรคความดนัโลหิตสูง 

   -เสนอข่าว นพ.ณฐัพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธบิดกีรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคความดันโลหิตสงู เป็นภาวะที่ค่าความดัน

โลหิตขณะหัวใจบบีตวั ในระยะแรกที่โรคยังไม่รนุแรงไม่มีอาการผิดปกติ อาจมีอาการเวียนศีรษะ ปวดบริเวณท้ายทอย
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ช่วงเช้าหลังตื่นนอน คลื่นไส้อาเจียนโดยไม่ทราบสาเหตุ หากเป็นมากจะมีเลือดก าเดาไหลและอาจมีอาการเจบ็หน้าอก

ร่วมด้วย ซึ่งสาเหตขุองโรคความดนัโลหิตสงูในผู้สงูอายุส่วนใหญ่ร้อยละ 95 จะตรวจไม่พบสาเหต ุแต่มปัีจจัยเสี่ยงที่เชื่อ

ว่าเป็นสาเหตไุด้แก่ ความอ้วน ภาวะไขมนัในเลือดสงู สบูบุหร่ี ดื่มสรุา ขาดการออกก าลังกาย นอกจากนี้ ยังพบในผู้ที่มี

ประวัตคิรอบครัวมคีวามดนัโลหิตสงูมาก่อน  

    นพ.สกานต ์บุนนาค ผอ.สถาบนัเวชศาสตร์สมเดจ็พระสงัฆราชญาณสงัวรเพ่ือผู้สงูอายุ กล่าวเพ่ิมเตมิว่า การรักษาโรค

ความดนัโลหิตสงูในผู้สงูอายุ ได้แก่ 1.รักษาด้วยการไม่ใช้ยา โดยปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการรับประทานอาหาร ออก

ก าลังกายเป็นประจ า ลดความอ้วน งดสบูบุหร่ี ลดแอลกอฮอล์ ตลอดจนการฝึกสมาธ ิ2.รักษาด้วยการใช้ยา ผู้ป่วยต้อง

ไม่หยุดยาเองเป็นอนัขาด และการรักษาเป็นการป้องกนัภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงที่เกดิจากความดันโลหิตสงู  ควรไปพบ

แพทย์ตามนัดทุกคร้ังไม่ควรหยุดยาหรือปรับยาด้วยตนเอง 

 การรบัยาท่ีรา้นขายยา 

เดลินวิส ์

คอลัมน์ จดหมายถงึ

เดลินวิส ์

  -เสนอข่าว มีผู้ เขียนจดหมายเสนอแนวคิดผ่านคอลัมน์ จดหมายถึงเดลินิวส ์ในนาม "ลูกอสีาน" กล่าวถึ งกรณี รมว.

สาธารณสขุ จะปรับวิธกีาร ให้โรงพยาบาลเขยีนใบสั่งยาและให้คนป่วยไปรับยาข้างนอกจากร้านขายยาทั่วไป ขอฝากให้

ระวังเร่ืองฮ้ัวระหว่างร้านขายยาเอกชนกับโรงพยาบาล เพราะราคาจะไม่เท่ากัน ดังนั้น ทางออกที่ดีควรให้เพ่ิมสาขา

องคก์ารเภสชัหลาย ๆ แห่ง เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถไปรับยาองคก์ารเภสชัดกีว่า 

 ศรีธญัญา Crazy Run 2019 

เวบ็ไซต ์Hfocus 

เวบ็ไซตม์นตชินสดุ

สปัดาห์ 

   -เสนอข่าว มูลนิธ ิรพ.ศรีธญัญา จัดวิ่งการกุศล ณ สวนสขุภาพ รพ.ศรีธญัญา เมื่อวันที่ 11 ส.ค. ที่ผ่านมา โดยม ีนพ.

วชิระ เพ็งจันทร์ ที่ปรึกษากรมสขุภาพจิต เป็นประธานเปิดงาน หวังกระตุ้นสังคม เปล่ียนมุมมองใหม่ให้กับ รพ.ศรี

ธญัญา ว่า ไม่ใช่ รพ.ที่น่ากลัว เหมือนที่เคยเหน็ในหนังหรือละคร แต่ที่นี่ คือ เพ่ือนของผู้ไม่สบายทางใจ และกล้าที่จะ

ออกไปบอกกบัใครๆ ว่า I AM FROM ศรีธญัญา ตลอดจน เพ่ือระดมทุนช่วยเหลือผู้ ป่วยจิตเวชยากไร้ ซึ่งมีนักวิ่งทุก

เพศทุกวัยเข้าร่วมกจิกรรมกว่า 5,000 คน 

 

แนวหน้า คมชัดลึก 

 

สูดกา๊ซไข่เน่าเสียชีวิต 

    - เสนอข่าว ผู้สื่อข่าวรายงานความคบืหน้าเหตคุนงานซึ่งลงไปซ่อมท่อระบายน า้เสยีโรงงานททัวิน ต.พังลา อ.สะเดา 

จ.สงขลา เป็นโรงงานส่งออกน า้ยางข้นไปยังต่างประเทศ โดยคนงานหมดสตแิละเสยีชีวิตลง 3 คน บาดเจบ็สาหัส 1 คน 

เบื้องต้นคาดว่าสาเหตุเกดิจากการสดูดมกา๊ซไฮโดรเจนซัลไฟด์ หรือกา๊ซไข่เน่า พ.ต.อ.นิพนธ ์คงขวัญ ผกก.สภ.คลอง

แงะ จ.สงขลา ได้สั่งการให้พนักงานสอบสวน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่าง

ละเอยีด เพ่ือหาสาเหตทุี่แน่ชัด  

   ด้าน นายวีรนันท ์เพง็จันทร์ ผวจ.สงขลา ได้สั่งการด่วนให้ทางส านักงานสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน จ.สงขลา และ

ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สงขลา รวมทั้งส านักงานประกันสั งคม จ.สงขลา เข้าให้การ

ช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสยีชีวิตทั้ง 3 ราย รวมถงึผู้ที่ ได้รับบาดเจบ็สาหัส โดยเป็นไปตามระเบียบของ ทางราชการที่

ก  าหนดไว้ 

  

ไทยโพสต ์

ยารกัษาโรคอีโบลา  

   -เสนอข่าว นักวิทยาศาสตร์ใกล้ค้นพบยาที่ สามารถรักษาโรคอโีบลาได้อย่างมปีระสทิธภิาพแล้ว ภายหลังยา 2 ชนิดที่

อยู่ระหว่างการทดลองใช้ทางคลินิกสามารถเพ่ิมอตัราการรอดชีวติได้ สถาบนัสาธารณสขุแห่งชาตขิองสหรัฐ (เอน็ไอ

เอช) กล่าวว่า การศึกษายา 2 ชนิดนี้ เร่ิมต้นที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธปิไตยของคองโกเมื่อเดอืนพฤศจิกายนปีที่แล้ว 

ขณะนี้การศึกษาถูกระงับไว้ และผู้ป่วยในอนาคตทุกคนจะถูกเปล่ียนไปรับการรักษาที่แสดงผลลัพธใ์นเชิงบวก 

    -แอนโธนี เฟาซี ผอ.สถาบนัภมูแิพ้และโรคตดิเชื้อของเอน็ไอเอช กล่าวกบัเอเอฟพีว่า  

ยา REGN-EB3 และ mAb114 เป็นยา 2 ตวัแรกที่ท าการศึกษาทางวิทยาศาสตร์แล้วให้แสดงผลลัพธใ์นการลดอตัรา

การเสยีชีวิตของผู้ป่วยไวรัสอโีบลาได้ 

 


